

BÁO CÁO**Công tác nắm tình hình và định hướng dư luận xã hội
trong đoàn viên thanh niên tháng 6, năm 2023**

Căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn về việc báo cáo tình hình dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh thiếu niên; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Phú Thọ báo cáo công tác nắm bắt tình hình và định hướng dư luận xã hội trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tháng 6 năm 2023, cụ thể như sau:

1. Dư luận về công tác xây dựng Đảng, Đoàn, hệ thống chính trị

Trong tháng 6, tình hình tư tưởng ĐVTN trong tỉnh ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo, định hướng của Đảng. Các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ toàn tỉnh tiếp tục xung kích, tình nguyện tham gia các hoạt động, sự kiện chính trị của tỉnh, của địa phương, đơn vị.

Về tình hình thế giới, dư luận quan tâm đến tình hình chiến sự ở Ukraine đang có nhiều diễn biến mới nóng bỏng. Sau nhiều tháng chuẩn bị, Ukraine được cho là bắt đầu chiến dịch phản công ở cả miền Đông và miền Nam. Cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Igor Zhovkva, cho hay "*mục tiêu cuối cùng của chiến dịch phản công là giành lại toàn bộ lãnh thổ, kể cả bán đảo Crimea*". Mỹ tin rằng nếu chiến dịch phản công của Ukraine thành công, điều đó sẽ củng cố vị thế của Kiev trong bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai để chấm dứt xung đột với Nga.

Về tình hình trong nước, dư luận xã hội quan tâm đến thông tin Đài Loan tiến hành tập trận bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Trước tình hình đó, Bộ Ngoại giao khẳng định Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Trường Sa, việc tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này, đe dọa hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải, gây căng thẳng và làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông.

2. Dư luận về kinh tế - văn hóa - xã hội

Trong tháng, dư luận thanh niên đặc biệt quan tâm kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2023. Tại tỉnh Phú Thọ có hơn 15.000 thí sinh trong tỉnh đã bước vào Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023- 2024 tại 35 Hội đồng thi của 35 trường THPT công lập toàn tỉnh. Tại các điểm thi, Tỉnh đoàn đã bố trí các đội thanh niên tình nguyện sẵn sàng tư vấn, hướng dẫn hỗ trợ thí sinh và

người nhà của thí sinh trong việc làm thủ tục dự thi. Bằng nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa của đoàn viên, thanh niên đã và đang lan tỏa hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện “*Tiếp sức mùa thi*” đối với các sĩ tử, người nhà và đối với cả cộng đồng, xã hội.

Về tình hình y tế, dư luận thanh niên quan tâm phiên họp thứ 20 của Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19. Sau khi nghe báo cáo, ý kiến các đại biểu, kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Ban Chỉ đạo quốc gia thống nhất đánh giá bệnh COVID-19 đã đủ điều kiện đáp ứng các tiêu chí của nhóm bệnh truyền nhiễm nhóm B theo quy định tại Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế và quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện việc rà soát tình hình dịch bệnh, công bố dịch, công bố hết dịch trên địa bàn theo thẩm quyền. Đây là một thắng lợi lớn của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, chúng ta đi sau nhưng về trước trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19.

Thời gian gần đây, tình trạng nóng nực kỷ lục đã xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước dẫn đến nhu cầu của người dân sử dụng các thiết bị điện như: máy phát điện, các loại quạt tích điện, thiết bị làm mát tiết kiệm điện... tăng cao. Do nguồn cung hạn chế, một số cơ sở kinh doanh, cá nhân đã lợi dụng nâng giá bán các sản phẩm này để trục lợi bất chính, ảnh hưởng tới quyền lợi của người tiêu dùng. Để ngăn chặn hành vi này, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, dư luận xã hội mong rằng cục quản lý thị trường các tỉnh, thành phố tăng cường nắm bắt địa bàn, chủ động triển khai biện pháp nghiệp vụ, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong kinh doanh các sản phẩm: máy phát điện, quạt tích điện, thiết bị làm mát tiết kiệm điện... đồng thời công bố công khai tên cơ sở, địa chỉ trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Dư luận về an ninh trật tự

Trong tháng, ĐVTN trong toàn tỉnh tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước, cảnh giác trước sự xúi giục của các thế lực thù địch.

Dư luận xã hội trong thanh niên phần nộ trước sự việc 02 trụ sở UBND xã ở tỉnh Đắk Lắk bị tấn công ngày 11/6 vừa qua. Các đối tượng tham gia rất mạnh động, liều lĩnh, man rợ và mất nhân tính. Khi xông vào trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur, nhóm đối tượng đã đập vỡ cửa kính, bắn cán bộ, tiếp tục dùng vũ khí thô sơ tấn công trực đoạt mạng sống của nạn nhân và ném bom xăng để đốt phá trụ sở. Đặc biệt, trên đường di chuyển, chúng chặn xe, bắn lái xe và người dân khi gặp. Vụ việc khiến 02 lãnh đạo xã, 04 cán bộ công an xã và 03 người dân tử vong; một số người khác bị thương. Ngày sau khi sự việc xảy ra, Bộ Công an đã chỉ đạo áp dụng mọi biện pháp cần thiết truy bắt bằng hết số đối tượng gây án đang lẩn

trốn, thu giữ toàn bộ vũ khí, vật liệu nổ, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân và lực lượng tham gia truy bắt. Đồng thời tiến hành công tác điều tra để sớm xử lý theo quy định. Dự luận mong muốn các cơ quan chức năng sẽ sớm bắt giữ được những kẻ gây ra vụ việc và xử lý nghiêm hành vi đặc biệt nguy hiểm này.

Dự luận thanh niên hoang mang trước sự việc 31 thanh, thiếu niên thuộc thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ, huyện Lâm Thao, huyện Tam Nông mang theo các loại hung khí nguy hiểm đến địa bàn huyện Tam Nông để giải quyết mâu thuẫn. Trước sự việc đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Nông đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 8 đối tượng, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý những người về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và xử lý nghiêm các trường hợp giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện theo quy định điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Trên đây là báo cáo tình hình dự luận xã hội tháng 6 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Phú Thọ./.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ

Nơi nhận:

- BTG TW Đoàn (B/c);
- Lưu VP, TG.



Nguyễn Văn Kỳ